



## ĐIỂM NHẤN

- Hệ Số Ngọc trong đó mỗi hệ số lên đến x100
- Lượt Quay Miễn Phí với Hệ Số Thắng dựa trên tổng Hệ Số Ngọc
- Cơ chế Megaways™ mẫu mực
- Mua Thưởng™ để mua Lượt Quay Miễn Phí

## BTG xin giới thiệu: ĐẾ VƯƠNG ĐÃ NẠP ĐỦ Megaways™

Hãy sẵn sàng cho trải nghiệm trò chơi quyền quý cùng ĐẾ VƯƠNG ĐÃ NẠP ĐỦ Megaways™! Trò quay số ấn tượng này sẽ gây kinh ngạc khi mang đến 16.807 Megaways™ để chiến thắng.

Bảo vật của trò chơi này là 4 Hệ Số Ngọc sẽ bùng nổ theo mỗi lượt quay, mang đến cho bạn cơ hội ăn đậm bằng các hệ số mà mỗi một hệ số đều lên đến x100 đầy ấn tượng. Các Hệ Số Ngọc này dành riêng cho trò chơi gốc, tăng thêm phần kịch tính cho cuộc phiêu lưu vui chơi của bạn.

Khi có được 3, 4 hoặc 5 scatter, vương quốc sẽ ban cho bạn sắc lệnh hoàng gia tặng 7, 12 hoặc 20 lượt quay miễn phí theo tương ứng. Hệ Số Thắng của bạn trong Lượt Quay Miễn Phí bắt đầu từ mức tổng Hệ Số Ngọc kết hợp lại, dọn đường cho chiến thắng hoành tráng sẽ cho bạn cảm giác đế vương đích thực. Hệ số đáng kinh ngạc này phát huy ma thuật của mình trên tất cả các chiến thắng bạn có được trong Lượt Quay Miễn Phí. Hơn nữa sự hào phóng của vương quốc là vô hạn; hãy hoan hỉ trong vẻ tráng lệ của các lượt quay bổ sung khi 3, 4 hoặc 5 scatter chiếu cố cho vòng Lượt Quay Miễn Phí của bạn. Đón nhận định mệnh của bạn và phóng bản thân mình bay thẳng vào tâm điểm phần kích bằng sức mạnh của Mua Thưởng™.

Đã đến lúc mở khóa vận may hoàng gia của bạn cùng ĐẾ VƯƠNG ĐÃ NẠP ĐỦ Megaways™!

## THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	5 x 7
Đường Thắng	16.807
Tiền Thắng Tối Đa	35.200x
Biến động	Rất cao
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,20
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 7 (Tiền Cược Tối Đa 250.000), 14 (Tiền Cược Tối Đa 500.000) hoặc 28 (Tiền Cược Tối Đa 1.000.000)
Tính năng	3 (Hệ Số Ngọc, Lượt Quay Miễn Phí, Mua Thưởng™)
RTP	96.54% - 96.64%

## TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



### Hệ Số Ngọc

Trải nghiệm sự kịch tính trong mỗi lượt quay khi 4 Hệ Số Ngọc bùng nổ, ban tặng cho bạn cơ hội ăn đậm với giá trị lên đến x100 mỗi hệ số. Điều quan trọng cần lưu ý là các Hệ Số Ngọc này chỉ dành riêng cho trò chơi gốc, tăng thêm phần hứng khởi cho cuộc phiêu lưu Đế Vương của bạn.



### Lượt Quay Miễn Phí

Khi có được 3, 4 hoặc 5 scatter, bạn sẽ được ban tặng sắc lệnh hoàng gia với 7, 12 hoặc 20 lượt quay miễn phí tương ứng. Hệ Số Thắng của bạn trong Lượt Quay Miễn Phí bắt đầu một cách ấn tượng ở mức tổng các Hệ Số Ngọc kết hợp lại, dọn đường cho chiến thắng hoành tráng. Hệ số này dùng ma thuật của mình lên tất cả các chiến thắng của bạn trong vòng Lượt Quay Miễn Phí. Nhưng vẫn chưa hết! Trong khi bạn đang đắm mình trong hào quang của Lượt Quay Miễn Phí, cơ hội có thêm của cải vẫn luôn gần bên. Với 3, 4 hoặc 5 scatter giá lâm một lần nữa, bạn sẽ nhận thêm 7, 12 hoặc 20 lượt quay miễn phí để duy trì chuỗi thắng tiếp diễn.



### Mua Thưởng™

Đoạt lấy ngai vàng và phóng bản thân mình thẳng vào tâm điểm cuộc vui bằng Mua Thưởng™. Nhấn vào biểu tượng Mua Thưởng™ để mua 7 lượt quay miễn phí với giá 85x tiền cược, ngay lập tức đắm mình trong vương quốc kỳ thú của Lượt Quay Miễn Phí, nơi nguy nga và của cải đang đón chờ.

## ID TRÒ CHƠI và RTP

### PC + DI ĐỘNG

#### Nhận xét

#### Kiểu Trò Chơi OSS

#### ID OSS

#### RTP

Tùy chọn 94% có Mua Thưởng™	kingmakerfullyloaded	kingmakerdedv194	94,11% – 94,18%
Tùy chọn 96% có Mua Thưởng™	kingmakerfullyloaded	kingmakeroadedv1	96,54% – 96,64%

### Giới thiệu Big Time Gaming

BTG phải được sử dụng trong mọi tài liệu truyền thông và tiếp thị bằng văn bản cùng với ĐẾ VƯƠNG ĐÃ NẠP ĐỦ Megaways™, Megaways™, và Mua Thưởng™. Trò chơi đáp ứng bất kỳ cài đặt nào về chiều cao và chiều rộng. Tuy nhiên, để mang lại trải nghiệm tốt nhất, phiên bản PC của trò chơi nên được chơi ở tỷ lệ cửa sổ 16:9.

Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TẠI ĐÂY](#)